

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๕๗๐๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา  
ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรุแล็บ” ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ได้กำหนดจัดการประกวด  
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ “นักวิทย์น้อย ทรุแล็บ” เป็นประจำทุกปี  
เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น  
นักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์เป็น และทักษะ  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีการกำหนดหัวข้อ  
“โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยโครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความคิดสร้างสรรค์  
เป็นโครงงานที่มีนวัตกรรม ผ่านการทำโครงงานสำเร็จ โครงงานทดลองประดิษฐ์ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้  
เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านความรู้  
ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัย โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้รับชุดสื่อทรู  
ปลูกปัญญา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ได้ที่ [www.truelookpanya.com/new/csa/project/๑๐](http://www.truelookpanya.com/new/csa/project/๑๐) (รายละเอียดดังแนบ)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์  
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อเชิญชวนประกวดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และ  
ยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง  
ด้านความรู้และความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
[www.truelookpanya.com/new/csa/project/๑๐](http://www.truelookpanya.com/new/csa/project/๑๐)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลพ สงวนนาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๑๘